



ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี  
เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

.....

ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสำนักบริหารงาน  
การศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศรับสมัคร  
ผู้ขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ระหว่างวันที่ ๑๙ สิงหาคม - ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ นั้น และคณะกรรมการ  
ได้พิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒  
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๑๑ ทุน รายละเอียดดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

(นายสุวิทย์ อินตะวิกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี

บัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	ชื่อ/สกุล	อายุ (ปี)	ประเภทความพิการ	สถานศึกษา	หมายเหตุ
๑	เด็กชายภักดี โพธิ์ศรีทอง	๑๐	บุคคลพิการซ้อน	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี	
๒	เด็กชายเจษฎาภินันท์ ดอกคำเจียก	๑๓	บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี	
๓	เด็กชายภัทรศักดิ์ ภิญญเดช	๘	บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี	
๔	เด็กหญิงลูกน้ำ ด้วงลม้าย	๑๐	บุคคลพิการซ้อน	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี	
๕	เด็กหญิงกัญญาณัฐ กาทภักดี	๗	บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี	
๖	เด็กชายณัฐวุฒิ ธรรมโชติ	๑๑	บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี	
๗	นายยุทธนา สุกาวาสน์	๑๘	บุคคลออทิสติก	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี	
๘	เด็กชายสุรพัฒน์ ช่ออั้งชัย	๑๔	บุคคลออทิสติก	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี	
๙	นายภัทรพล สมศรี	๑๗	บุคคลออทิสติก	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี	
๑๐	เด็กชายจิรภัทร จำปานิล	๑๐	บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี	
๑๑	เด็กชายชยานันต์ เหลืองวัฒนวิไล	๑๐	บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี	
๑๒	เด็กชายรเมศ เรืองขจร	๗	บุคคลออทิสติก	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี	
๑๓	เด็กหญิงพิมพ์พิชชา สุวรรณทัศน์	๔	บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี	
๑๔	เด็กชายปทุมรัตน์ กลับทอง	๖	บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี	

ที่	ชื่อ/สกุล	อายุ (ปี)	ประเภทความพิการ	สถานศึกษา	หมายเหตุ
๑๕	เด็กชายวัชรพล ศรีนวล	๖	บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี	
๑๖	เด็กหญิงปณยวีร์ เกิดทอง	๖	บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี	
๑๗	เด็กชายพิชยด ชุ่มชื่นดี	๕	บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี	
๑๘	เด็กชายฐิติกร หอมขจร	๖	บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี	
๑๙	เด็กชายกฤตเดช เหลืองวัฒนวิไล	๖	บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี	
๒๐	เด็กหญิงธัญธรรณ์ ศรีทองคำ	๑๑	บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี	
๒๑	เด็กหญิงกัญญาภักดิ์ ศรีคำ	๖	บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี	
๒๒	เด็กชายปวเรศ แจ้งพิพัฒน์	๓	บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี	
๒๓	เด็กชายประยูรท์ ใจรักหลวง	๔	บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี	
๒๔	เด็กชายนราธิป แก้วศรี	๔	บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี	
๒๕	เด็กชายรัชพล คล้ายทอง	๓	บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี	
๒๖	เด็กหญิงจิราพัชร ศรีอ่อนดี	๑๐	บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี	
๒๗	เด็กหญิงนกรฟ้า สีหาชาติ	๗	บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี	
๒๘	นางสาววิไลพร กองจันดา	๑๕	บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี	
๒๙	เด็กชายชยพล สะอาดดี	๗	บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี	

ที่	ชื่อ/สกุล	อายุ (ปี)	ประเภทความพิการ	สถานศึกษา	หมายเหตุ
๓๐	เด็กชายณัฐชานนท์ อุสุวรรณ	๒	บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี (หน่วยบริการหนองหญ้าไซ)	
๓๑	เด็กชายพงศกร ราชบัณฑิตย์	๕	บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี (หน่วยบริการหนองหญ้าไซ)	
๓๒	เด็กชายพัทธนัย ประทุมเกตุ	๑๒	บุคคลพิการซ้อน	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี (หน่วยบริการหนองหญ้าไซ)	
๓๓	นายศักดิ์ชัย ช่อเพชร	๑๕	บุคคลพิการซ้อน	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี (หน่วยบริการหนองหญ้าไซ)	
๓๔	เด็กหญิงอรุณี ราชรามทอง	๑๐	บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี (หน่วยบริการหนองหญ้าไซ)	
๓๕	เด็กชายสุนันท์ น้ำแก้ว	๑๐	บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี (หน่วยบริการด่านช้าง)	
๓๖	เด็กชายประภาส พลายระหาญ	๑๐	บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี (หน่วยบริการด่านช้าง)	
๓๗	เด็กหญิงชนัญริตา ขาวสะอาด	๗	บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี (หน่วยบริการด่านช้าง)	
๓๘	นายวีระพล เกิดนุช	๑๗	บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี (หน่วยบริการอุทอง)	
๓๙	เด็กหญิงนฤกร มาลัย	๖	บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี (หน่วยบริการอุทอง)	
๔๐	เด็กหญิงชนัญชิตา เหมมาเพชร	๗	บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี (หน่วยบริการอุทอง)	
๔๑	เด็กชายพีรพงศ์ เสาสันทัด	๑๔	บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี (หน่วยบริการอุทอง)	
๔๒	นางสาวอุษณีย์ จันทรประสพพร	๑๖	บุคคลพิการซ้อน	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี (หน่วยบริการอุทอง)	
๔๓	เด็กชายพรวิศณุ พลาหาญ	๘	บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี (หน่วยบริการอุทอง)	

ที่	ชื่อ/สกุล	อายุ (ปี)	ประเภทความพิการ	สถานศึกษา	หมายเหตุ
๔๔	เด็กชายชยพล รักราช	๕	บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี (หน่วยบริการอุทอง)	
๔๕	เด็กชายกิตติศักดิ์ โพธิ์ศรีทอง	๒	บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี (หน่วยบริการอุทอง)	
๔๖	เด็กชายจิรายุ สงวนทรัพย์	๙	บกพร่องทางสติปัญญา	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี (หน่วยบริการอุทอง)	
๔๗	เด็กชายภาวิน แก้วสระแสน	๕	บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี (หน่วยบริการอุทอง)	
๔๘	เด็กชายศรัณยู เดชพละ	๑๑	บุคคลพิการซ้อน	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี (หน่วยบริการอุทอง)	
๔๙	เด็กชายธนากร แพงไธสง	๗	บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี (หน่วยบริการสองพี่น้อง)	
๕๐	นางสาวพรรณษา ผิวเผือด	๑๖	บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี (หน่วยบริการสองพี่น้อง)	
๕๑	เด็กหญิงธิดารัตน์ เอี่ยมนิ่ม	๑๑	บุคคลพิการซ้อน	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี (หน่วยบริการสองพี่น้อง)	
๕๒	เด็กชายภูมินทร์ เชียงหลิม	๘	บุคคลพิการซ้อน	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี (หน่วยบริการสองพี่น้อง)	
๕๓	เด็กหญิงวันใหม่ เล้าพานิชวัฒนา	๖	บุคคลพิการซ้อน	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี (หน่วยบริการสองพี่น้อง)	
๕๔	เด็กหญิงชุตีมา สุจิตตารมย์	๔	บุคคลพิการซ้อน	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี (หน่วยบริการสองพี่น้อง)	
๕๕	เด็กชายธนบดี ฉิมวัย	๕	บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี (หน่วยบริการสองพี่น้อง)	
๕๖	เด็กชายณัฐวุฒิ แซ่ลื้อ	๑๒	บุคคลออทิสติก	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี (หน่วยบริการสองพี่น้อง)	

ที่	ชื่อ/สกุล	อายุ (ปี)	ประเภทความพิการ	สถานศึกษา	หมายเหตุ
๕๗	เด็กชายภูเบศ บัวงาม	๘	บุคคลพิการซ้อน	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี (รับบริการที่บ้าน อ.เมือง)	
๕๘	เด็กชายภคิน คงเปีย	๗	บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี (รับบริการที่บ้าน อ.เมือง)	
๕๙	เด็กหญิงณัฐชยา สุขจรรณี	๑๓	บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี (รับบริการที่บ้าน อ.บางปลาม้า)	
๖๐	เด็กชายฉัตรดนัย แจ่มกระจ่าง	๑๐	บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี (รับบริการที่บ้าน อ.บางปลาม้า)	
๖๑	เด็กหญิงสรียา เหลืองช่างทอง	๑๔	บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี (รับบริการที่บ้าน อ.บางปลาม้า)	
๖๒	เด็กหญิงทิพธัญญา เสือสกุล	๑๓	บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี (รับบริการที่บ้าน อ.เมือง)	
๖๓	นางสาวรุ่งมณี จิ่มุกข์	๑๘	บุคคลพิการซ้อน	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี (รับบริการที่บ้าน อ.เมือง)	
๖๔	เด็กหญิงจิตติมา คิตรีมย์	๙	บุคคลพิการซ้อน	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี (รับบริการที่บ้าน อ.เมือง)	
๖๕	เด็กชายณัฐพล พิณจรรย์	๗	บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี รับบริการที่บ้าน อ.ศรีประจันต์	
๖๖	เด็กหญิงกษมา โพธิสุทธิ์	๖	บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี (รับบริการที่บ้าน อ.ศรีประจันต์)	
๖๗	เด็กหญิงทิพปภา จินพันธ์ุ์	๗	บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี (รับบริการที่บ้าน อ.ศรีประจันต์)	
๖๘	เด็กชายอภิชาติ พวงบุบผา	๘	บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี (รับบริการที่บ้าน อ.ศรีประจันต์)	

ที่	ชื่อ/สกุล	อายุ (ปี)	ประเภทความพิการ	สถานศึกษา	หมายเหตุ
๖๙	เด็กหญิงหนึ่งฤทัย เสาวรส	๙	บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี (รับบริการที่บ้าน อ.เมือง)	
๗๐	เด็กชายกิตติกร ยศศักดิ์	๑๑	บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี (รับบริการที่บ้าน อ.ดอนเจดีย์)	
๗๑	เด็กชายพรชัย สาริบุตร	๑๔	บุคคลออทิสติก	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี (รับบริการที่บ้าน อ.บางปลาม้า)	
๗๒	เด็กชายพีรพัฒน์ ชัยจักร์	๕	บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี (รับบริการที่บ้าน อ.บางปลาม้า)	
๗๓	เด็กหญิงกนกวรรณ ขุนไม้งาม	๔	บุคคลพิการซ้อน	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี (รับบริการที่บ้าน อ.บางปลาม้า)	
๗๔	เด็กชายภูมมารินทร์ มงคลลาภ	๘	บุคคลพิการซ้อน	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี (รับบริการที่บ้าน อ.บางปลาม้า)	
๗๕	เด็กหญิงปวีรศา ตาเปีย	๘	บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี (รับบริการที่บ้าน อ.บางปลาม้า)	
๗๖	เด็กหญิงชนิดาภา ปราปไพริน	๑๒	บุคคลพิการซ้อน	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี (รับบริการที่บ้าน อ.บางปลาม้า)	
๗๗	เด็กชายบุญส่ง วงค์จันทร์ทา	๖	บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี (รับบริการที่บ้าน อ.เมือง)	
๗๘	เด็กหญิงอนัญญา สีสุข	๙	บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี (รับบริการที่บ้าน อ.เดิมบางนางบวช)	
๗๙	เด็กชายศุภวีร์ ปัญณะระศรี	๑๓	บุคคลพิการซ้อน	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี (รับบริการที่บ้าน อ.เดิมบางนางบวช)	
๘๐	เด็กหญิงนภสร ทับเงิน	๙	บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี (รับบริการที่บ้าน อ.เดิมบางนางบวช)	

ที่	ชื่อ/สกุล	อายุ (ปี)	ประเภทความพิการ	สถานศึกษา	หมายเหตุ
๘๑	นางสาวสมฤดี สาดศรี	๑๗	บุคคลพิการซ้อน	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี (รับบริการที่บ้าน อ.เดิมบางนางบวช)	
๘๒	เด็กชายณัฐพล กุลนามาก	๗	บุคคลพิการซ้อน	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี (รับบริการที่บ้านอ.ดอนเจดีย์)	
๘๓	เด็กชายณัฐพล ธรรมศร	๓	บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี (รับบริการที่บ้าน อ.ดอนเจดีย์)	
๘๔	เด็กชายวีระพล สร้อยพา	๑	บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี (รับบริการที่บ้าน อ.เมือง)	
๘๕	นายจิรพัทธ์ วัชรโกมลพันธ์	๑๗	บุคคลออทิสติก	โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต	
๘๖	เด็กชายเพิ่มพูล วันดี	๗	บุคคลพิการซ้อน	โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต	
๘๗	เด็กชายกมล น้ำทิพย์	๗	บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา	โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต	
๘๘	นายภัทรดนัย เพิ่มพูล	๑๖	บุคคลออทิสติก	โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต	
๘๙	เด็กชายรัฐศาสตร์ เหล็กเพ็ชร	๑๔	บุคคลออทิสติก	โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต	
๙๐	เด็กชายธนพล แสงอินทร์	๘	บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา	โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต	
๙๑	เด็กชายศรายุทธ เสมสว่าง	๑๐	บุคคลออทิสติก	โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต	
๙๒	เด็กชายอริยะ มังกร	๗	บุคคลออทิสติก	โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต	
๙๓	เด็กหญิงพิรภรณ์ ไม้ตาเถา	๑๐	บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา	โรงเรียนวัดอุทุมพราราม	
๙๔	เด็กชายทิวาวัชร อินทร์เฉลิม	๑๐	บุคคลออทิสติก	โรงเรียนวัดอุทุมพราราม	
๙๕	เด็กชายธีรพงศ์ ช้อยทรัพย์	๑๒	บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา	โรงเรียนวัดอุทุมพราราม	
๙๖	เด็กชายธันวา นิลงาม	๑๒	บุคคลพิการซ้อน	โรงเรียนวัดอุทุมพราราม	
๙๗	เด็กชายนทีธร คำสวนมอญ	๘	บุคคลออทิสติก	โรงเรียนวัดเสาธง	
๙๘	เด็กชายฐิติพงษ์ สร้อยสุวรรณ	๑๐	บุคคลออทิสติก	โรงเรียนวัดเสาธง	
๙๙	เด็กชายณัฐวรรธ เจริญดี	๑๔	บุคคลออทิสติก	โรงเรียนวัดเสาธง	
๑๐๐	เด็กชายณภัทร แยมสำเนียง	๗	บุคคลออทิสติก	โรงเรียนวัดเสาธง	
๑๐๑	เด็กชายคุณาสิน ศรีจันทร์	๘	บุคคลออทิสติก	โรงเรียนวัดเสาธง	
๑๐๒	เด็กหญิงสุพิชฌาย์ เทพรักษ์	๑๐	บุคคลออทิสติก	โรงเรียนวัดเสาธง	
๑๐๓	นายชีวาพัฒน์ ลิมทองคำ	๑๖	บุคคลออทิสติก	โรงเรียนวัดเสาธง	
๑๐๔	เด็กหญิงกัญญาพัชร มงคลเกิด	๙	บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา	โรงเรียนวัดวังสำเภาล้อม	
๑๐๕	เด็กชายภัสรบดินทร์ ถาวร	๙	บุคคลออทิสติก	โรงเรียนวัดเสาธง	



ที่	ชื่อ/สกุล	อายุ (ปี)	ประเภทความพิการ	สถานศึกษา	หมายเหตุ
๑๐๖	เด็กชายอรรคพันธ์ อินโต	๖	บุคคลออทิสติก	โรงเรียนวัดบ้านกล้วย	
๑๐๗	เด็กชายรัชชานนท์ ช้อนทอง	๖	บุคคลออทิสติก	โรงเรียนวัดมเหยงคณ์	
๑๐๘	เด็กหญิงปราณปรียา สิงห์เถื่อน	๑๑	บุคคลออทิสติก	โรงเรียนบ้านคลองชะอม	
๑๐๙	เด็กหญิงมัชฌิมา งามขำ	๙	บุคคลออทิสติก	โรงเรียนบ้านคลองชะอม	
๑๑๐	เด็กชายจิรวัดน์ ทองนวล	๑๑	บุคคลที่มีความบกพร่องทาง พฤติกรรมและอารมณ์	โรงเรียนบ้านคลองชะอม	
๑๑๑	นางสาวอรรวรรณ เกียรติทวีกุล	๑๗	บุคคลออทิสติก	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา๕ จังหวัดสุพรรณบุรี (รับบริการที่บ้าน อ.บางปลาม้า)	